



ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐๐๙ / ๐๘๒๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๑๓๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดตรัง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานกศน.จังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ศธ ๐๒๑๐.๓๐ / ๑๕๓๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอของนักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด ดำเนินการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ และสรุปผลดังกล่าว ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด ได้ดำเนินการรวบรวมข้อคิดถึงของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดัดแนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวริณี วรรณบวร)

ครู (ชำนาญการพิเศษ) ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด

ฝ่ายบริหาร

โทร ๐-๗๕๒๗-๑๗๑๘

โทรสาร ๐-๗๕๒๗-๑๗๑๘

<http://trang.go.th/nfe๐๗>

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอห้วยยอด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๓ ผลสรุปดังต่อไปนี้

๑.ด้านหลักสูตรการสอน

นักศึกษาให้ความเห็นว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้ในการจัดการศึกษาปัจจุบัน เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา และตรงกับความต้องการของผู้เรียน มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อย ผู้พลาด และผู้ขาดทางการศึกษา และหากมีโอกาสที่จะพัฒนาหลักสูตร เห็นควรปรับปรุง เฉพาะในส่วนของ เนื้อหาในบางรายวิชา ที่ซ้ำซ้อน และคล้าย ๆ กัน อาทิ รายวิชา ของสาระการประกอบอาชีพ เป็นต้น

ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนมีความต้องการกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานแหล่งเรียนรู้ ในสถานที่จริง โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยาน ประวัติศาสตร์กรุงเก่าพระนครศรีอยุธยา

๒.ด้านเครื่องแบบ และการแต่งกาย

นักศึกษา กศน. อยากให้ สำนักงาน กศน. กำหนดเครื่องแบบที่เป็นรูปแบบของ กศน.โดยตรงอันเป็น รูปแบบเดียวกัน แต่อาจจะไม่บังคับว่าจะต้องใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ในที่นี้หมายถึง นักเรียน นักศึกษา คนใด สามารถสวมใส่ได้ตามกำหนดก็ให้สวมใส่ให้เรียบร้อย หากนักเรียน นักศึกษาท่านใด ไม่ประสงค์จะสวมใส่ ก็ไม่ บังคับ ทั้งนี้ รวมถึงชุดพละ สำหรับร่วมกิจกรรมของ กศน.ด้วย

๓.ด้านระเบียบทรงผม

นักศึกษา กศน. เห็นด้วยกับการไว้ผมตามอัธยาศัย แต่ไม่ควรปล่อยผมให้ยาว จนดูไม่เรียบร้อย

๔.ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

นักศึกษา กศน. ไม่เห็นด้วยกับการเรียกร้องสิทธิ จนกลายเป็นภาพลักษณ์ในทางลบ ในทางกลับกัน นักศึกษา กศน.เห็นว่า ผู้เรียกร้องสิทธิ ควรหันไปใส่ใจการศึกษาแทนการเรียกร้องสิทธิ